

ประจำวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2556

### กชช.ขู่แบล็กลิสต์โกดัง ฝ่าฝืนเกณฑ์ใหม่ อคส.จับตาจำหน่ายข้าวนาปรัง

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) เปิดเผยว่า กชช.ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) กำหนดเกณฑ์การส่งมอบข้าวจากโรงสีเข้าโกดังกลางใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาเรียกเก็บค่านำข้าวเข้าโกดังกลางของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า "ค่าเหยียบแผ่นดิน" ในอัตรากระสอบ (100 กก.) ละ 12 บาท เพื่อแลกกับการให้ข้าวได้เข้าโกดังกลางก่อน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่งที่ต้องเสียให้กับรถบรรทุกและกรรมการขนข้าว ที่ต้องรอคิวการเข้าโกดังกลางนานๆ ซึ่งบางครั้งใช้เวลานานเกือบ 1 สัปดาห์

โดยเกณฑ์ใหม่คือ ให้ อคส. กำหนดชัดเจนว่าโรงสีแต่ละแห่งจะต้องส่งมอบข้าวไปยังโกดังกลางแห่งใดบ้าง ซึ่งเป็นการบังคับให้โกดังกลางต้องรับข้าวจำนวนดังกล่าวทันที หากไม่ดำเนินการจะถือว่าผิดคำสั่งของคู่สัญญา คือ อคส.

วิธีบริหารจัดการลักษณะนี้ จะลดปัญหาความแออัดหน้าโกดังกลางที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนเป็นสาเหตุการเรียกเก็บเงินพิเศษ และเป็นข้ออ้างการรับข้าวล่าช้าเพื่อเลี่ยงความผิดการไม่รับมอบข้าว

ทั้งนี้ หากพบการไม่ทำตามคำสั่ง อคส. หรือยังมีการเรียกเก็บเงินพิเศษ กชช.จะพิจารณาขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) เอกชนที่เกี่ยวข้องทันที เพราะถือว่าผิดสัญญา และให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะทำให้เอกชนรายนั้นไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก และหากไปจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่เพื่อร่วมโครงการอีกครั้งก็ให้ตรวจสอบความเกี่ยวพันกันของกรรมการบริษัทใหม่ที่ขอเข้าร่วมโครงการและบริษัทที่ถูกแบล็กลิสต์ไว้

"ตอนนี้จะมาอ้างโกดังกลางแออัดแล้วรับมอบข้าวล่าช้าไม่ได้ ระบบใหม่จะจัดสรรว่าโกดังกลางที่ไหนว่างมีพื้นที่พร้อมรับเมื่อโรงสีไปถึงหน้าโกดังก็ต้องให้ขนเข้าได้ทันทีห้ามเรียกเก็บเงินพิเศษ ถ้าพบก็ให้แจ้งมายังกรรมการค้าภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการกชช.ได้ทันที" แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2555/56 มีโกดังกลางสมัครร่วมโครงการทั้งสิ้น 327 แห่ง มีไซโล 18 แห่ง ทำสัญญาพร้อมโครงการแล้ว 263 โกดัง ไซโล 16 แห่ง โกดังที่เปิดรับข้าวแล้ว 212 แห่ง ไซโล 13 แห่ง โกดังที่เต็มแล้ว 107 คลัง ไซโล 5 แห่ง และโกดังที่ยังว่างอยู่ 105 คลัง ไซโล 8 แห่ง

โดยโครงการรับจำหน่ายข้าวนาปี คาดว่าจะมีผลผลิต 11 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสาร 6.9 ล้านตัน โกดังกลางมีความสามารถในการเก็บข้าวรวม 7.1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งโกดังกลางที่นำมาใช้งานแล้วรวมปริมาณ 4.2 ล้านตันข้าวสาร รอใช้งาน 0.6 ล้านตันข้าวสาร และเป็นโกดังที่เอกชนกำลังก่อสร้างอีก 2.3 ล้านตันข้าวสาร

แหล่งข่าวกล่าวว่า การประชุม กชช.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มี.ค.นั้น ที่ประชุมที่มี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ที่ได้รับมอบหมายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กชช. จะพิจารณาเกณฑ์การรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี 2556 ที่จะเริ่มต้นหลังสิ้นโครงการนาปี หรือ 31 มี.ค.นี้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 9.16 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 5.4 ล้านตันข้าวสาร

โดยยอมรับว่าหากรัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวออกไปจากสต็อกได้ตามแผน อาจกระทบต่อพื้นที่จัดเก็บข้าวจากโครงการนา ปี 2556 ได้ แต่รายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ ได้แจ้งว่าขณะนี้ได้ทำสัญญาขายข้าวในส่วนของข้าวจากโครงการรับจำหน่ายก่อนหน้านี้นี้ และโครงการใหม่แบบรัฐต่อรัฐหมดแล้ว แต่ไม่เปิดเผยปริมาณและราคาซื้อขาย หากการระบายเป็นไปตามแผนจะทำให้มีพื้นที่เก็บข้าวได้เพียงพอ

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## ผู้ส่งออก จี รม.เร่งหาวิธีระบายข้าว แม้แลกเปลี่ยนกับสินค้าก็ต้องทำ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศราถึงการส่งออกข้าวของประเทศเพื่อนบ้านว่า ขณะนี้ประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม และอินเดียส่งออกได้มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ที่ลดราคาข้าวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

"การแข่งขันในตลาดโลกมีมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตทั่วโลกดีขึ้น แต่ความต้องการกลับน้อยลง เพราะทุกประเทศที่เคยนำเข้าข้าว ต่างก็พยายามจะผลิตข้าวให้ตัวเอง และให้ได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ ทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ไม่มีออเดอร์ข้าวมาที่ไทย จนทำให้เวียดนามขายได้มากขึ้น จะเห็นได้ว่า การขยับตัวของประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งกระทบแก่ไทยด้วย"

ร.ต.ท. เจริญ กล่าวถึงตัวเลขการส่งออกว่า เมื่อปี 2012 ไทยส่งออกข้าวลดน้อยลง 38% จากปี 2011 ส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ปี 2012 ส่งออกได้ 6.95 ล้านตัน ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากโครงการรับจำนำ ที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้น และเมื่อสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากๆ ก็กระทบกับราคาส่งออกและยากต่อการระบาย

"แนวโน้มการส่งออกของไทยในปีนี้จะทรงตัวเท่ากับปีที่แล้ว หรือน้อยกว่านิดหน่อย เนื่องจากความต้องการจากทั่วโลกมีน้อยลง แต่ผลผลิตมีมากขึ้น สต็อกข้าวจึงล้น ขึ้นอยู่ที่รัฐบาลว่าจะยอมระบายข้าวออกมาหรือไม่ และวิธีการใด แต่เห็นว่า รัฐบาลควรเร่งระบายแล้ว ราคาไหนที่เห็นว่าดีที่สุดก็ต้องยอมขายแล้ว อาจพิจารณาราคาจากคู่แข่ง อย่างเวียดนาม ขายข้าว 5% ในราคาประมาณ 385 เหรียญสหรัฐต่อดัน ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาลก็ต้องขาดทุน แต่ต้องรีบขายแล้ว เพราะยิ่งทิ้งไว้นานข้าวก็ยิ่งเน่า"

ร.ต.ท. เจริญ กล่าวถึงวิธีการระบายด้วยว่า อาจเป็นไปได้ที่รัฐบาลบอกจะใช้วิธีระบายแบบ "แลกเปลี่ยนสินค้า" หรือวิธีอื่นๆ ก็ต้องทำแล้ว ไม่ว่าจะแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ ขอแค่ให้ข้าวออกจากประเทศไทยได้ เพราะนโยบายนี้ใช้เงินมหาศาลและขาดทุนมาก ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะยอมเสียหาย หรือจะยอมขาดทุนหรือไม่

ด้านนายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม วุฒิสภา กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวในโครงการรับจำนำที่ยังค้างสต็อก เนื่องจากปัจจุบันประสภาวะขาดทุนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุมีการใช้งบประมาณในโครงการตั้งแต่เดือน ต.ค. 54 ถึง ก.พ. 56 ไปแล้ว เกือบ 5 แสนล้านบาท ประกอบกับข้อมูลจากทีดีอาร์ไอ ที่ประเมินแล้วว่า ปี 2556 โครงการรับจำนำข้าวจะขาดทุนอีก ถึง 2 แสนล้านบาท ในขณะที่ผลผลิตข้าวในฤดูกาลใหม่จะออกมาอีกใน 2 เดือนข้างหน้า ทำให้เกิดปัญหาไม่มีโกดังรองรับผลผลิต

นายประเสริฐ กล่าวว่า หากรัฐบาลยังเน้นนโยบายเกี่ยวกับข้าวด้วยการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเพียงอย่างเดียวจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมาก ทั้งปัญหาการกักหนีสารณะเพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพข้าวไทยที่ตกอันดับส่งออกไปอยู่รองจากอินเดียและเวียดนามแล้ว หรือข้าวหอมมะลิที่ถูกข้าวหอมของพม่าแซงหน้ารางวัลข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากไม่มีปัจจัยผลักดันให้ชาวนาพัฒนาคุณภาพ สนใจแต่ผลผลิตให้ได้ปริมาณเท่านั้น ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งปฏิรูปข้าวไทยให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้มีการรักษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพิ่มผลผลิตควบคู่กับคุณภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น

ที่มา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

## ขายข้าวอียูบส่งออกลด 40%

การส่งออกข้าวไทยไปตลาดสหภาพยุโรป (อียู) ปี 2555 ลดลงมาก โดยอียูนำเข้าเพียง 2.92 แสนตัน ลดลงถึง 40% จากปี 2554 ที่นำเข้า 4.88 แสนตัน แบ่งเป็นการนำเข้าข้าวหอมมะลิ 1.92 แสนตัน ลดลง 18% จากปี 2554 ที่นำเข้า 2.32 แสนตัน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3,000 ตัน ลดลง 6% จากปี 2554 ที่นำเข้า 3,200 ตัน เป็นต้น

นายทีฆัมพร นาทรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สาเหตุที่อียูนำเข้าข้าวจากไทยลดลง เพราะภาวะเศรษฐกิจของอียูซบเซา และค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ๆ ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ประกอบกับราคาข้าวไทยสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อข้าวคุณภาพรองราคาถูกจากพม่า กัมพูชา และเวียดนามแทน รวมทั้งกัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) จากอียูด้านภาษีนำเข้า 0% ทำให้ข้าวกัมพูชาถูกกว่าไทยมาก ประกอบกับข้าวหอมกัมพูชามีลักษณะใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยด้วย

ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาของอียู ทำให้ผู้บริโภคข้าวในยุโรปส่วนใหญ่หันไปเลือกซื้อข้าวคุณภาพรองที่มีราคาถูกแทน โดยเฉพาะผู้ซื้อในกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหารที่ต้องการลดต้นทุน ส่วนผู้บริโภคภาคครัวเรือนนั้น ข้าวไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ เพราะยังเชื่อมั่นในคุณภาพและมีความต้องการบริโภคข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้ปริมาณส่งออกข้าวจะลดลง แต่กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายส่งออกข้าวเน้นมูลค่ามากกว่าปริมาณ โดยจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานข้าวเพื่อทำให้ราคาส่งออกสูงขึ้น หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่ง โดยกรมได้รับจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสินค้าข้าวในทุกตลาดเพื่อรับมือการแข่งขันที่รุนแรง รวมทั้งจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไปเจรจารักษาและขยายตลาด

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2556 ที่ 8.5 ล้านตัน มูลค่า 5,700 ล้านดอลลาร์ โดยเดือน ม.ค. ส่งออกแล้ว 5.64 แสนตัน มูลค่า 392 ล้านดอลลาร์ ส่วนเดือน ก.พ. คาดจะส่งออกได้ 5.8 แสนตัน เพิ่มขึ้น 2.8% จากเดือน ม.ค. เพราะเชื่อว่าตลาดประจำอย่างแอฟริกาจะยังคงสั่งซื้อข้าวหนึ่งชั้นดี หรือข้าวขาวจากไทย รวมทั้งผู้ส่งออกมีโอกาสชนะการประมูลนำเข้าข้าวของอิรักและญี่ปุ่น แม้ว่าผู้นำเข้าส่วนใหญ่จะยังคงสั่งซื้อจากเวียดนามที่ราคาต่ำกว่าไทยมาก

ที่มา โพสต์ทูเดย์

### ‘จรินทร์’เผยรัฐติดหนี้ 5.ก.ส.กว่า 3.3 แสนล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) แถลงถึงการตรวจสอบโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรของรัฐบาล ว่า ขณะนี้พบว่ารัฐบาลติดหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นับแสนล้านบาทจากโครงการรับจำนำข้าว, มันสำปะหลังและยางพารา จนทำให้ฝ่ายค้านกังวลว่า ธ.ก.ส. จะขาดสภาพคล่องและกระทบต่อเกษตรกรได้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าโครงการรับจำนำข้าวนาปีและนาปรัง ฤดูกาลผลิต 54/55 และข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 55/56 รัฐบาลบังคับใช้เงินของ ธ.ก.ส.ในโครงการดังกล่าวไปแล้ว 3.3 แสนล้านบาท แต่ยอดการใช้หนี้ ณ วันที่ 22 ก.พ.พบว่ามีการใช้หนี้ไปเพียง 5.2 หมื่นล้านบาท คงเหลือยอดหนี้ 2.8 แสนล้านบาท, โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ฤดูกาล 54/55 และ 55/56 รัฐบาลเป็นหนี้ ธ.ก.ส. 3.5 หมื่นล้านบาท

ล่าสุดได้ชำระหนี้ไปแล้ว 4.2 พันล้านบาท คงเหลือหนี้ประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท, โครงการรับจำนำยางพารา รัฐบาลเป็นหนี้ ธ.ก.ส. จำนวน 2.2 หมื่นล้านบาทซึ่งยังไม่พบการชำระหนี้คืน รวมแล้วรัฐบาลเป็นหนี้ ธ.ก.ส. อยู่ประมาณ 3.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้ในปีนี้ ธ.ก.ส. มีเงินที่ต้องใช้รักษาสภาพคล่อง จำนวน 4.2 แสนล้านบาท แต่ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้นำเงินส่วนดังกล่าวออกมาใช้ในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร ทำให้ล่าสุด ธ.ก.ส. เหลือเงินที่ใช้รักษาสภาพคล่องเพียง 2.2 แสนล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นกังวลว่าหากรัฐบาลไม่ยอมอนุมัติขยายกรอบเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. หรือ ชำระหนี้ อาจทำให้โครงการรับจำนำข้าว รอบที่จะถึงนี้ไม่มีเงินไปใช้ในโครงการและทำให้ชาวนาเดือดร้อนได้

ด้าน น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะวิปฝ่ายค้าน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ธ.ก.ส. ได้มอบตัวเลขรายได้ของรัฐบาลจากการค้าข้าวของโครงการรับจำนำว่า จากการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) มีมูลค่า 3.7 หมื่นล้านบาท จากการขายให้กับหน่วยงานราชการ มีมูลค่า 1.9 หมื่นล้านบาท และจากการขายให้

ผู้ประกอบการค้าข้าว จำนวน 9.8 พันล้านบาท ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวขณะนี้รัฐบาลได้ทยอยส่งให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้จากตัวเลขรายได้ดังกล่าวตนเองตั้งข้อสงสัยเกิดความผิดปกติ เนื่องจากตัวเลขการขายข้าวให้หน่วยงานราชการสูงกว่าภาคผู้ประกอบการ อาจส่อในลักษณะที่มีการทุจริตได้ เนื่องจากการขายข้าวให้หน่วยงานราชการนั้นตรวจสอบยาก และที่ผ่านมาเคยพบว่ามีผู้นำข้าวจากหน่วยราชการไปบรรจุถุงเพื่อแจกหรือขายให้ประชาชนราคาถูก และมีการนำข้าวถุงนั้นไปเวียนเทียนขาย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## คลังขอก่อหนี้ข้าว 7 หมื่นล้าน

น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า คลังจะเสนอปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการประชุมสัปดาห์นี้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่ มีทั้งในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นและลดลง

สำหรับหนี้ที่ปรับเพิ่มขึ้น คือ ขอให้มีการกู้เงินอีก 7 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยเป็นการใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ใช้เงินสภาพคล่องของธนาคารจำหน่ายข้าวปี 2554/2555 ไปก่อนจำนวน 5.3 หมื่นล้านบาท และส่วนที่เหลือ 1.7 หมื่นล้านบาท ธ.ก.ส. จะขอเข้าไปใช้รับจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าว นอกจากนี้ ยังมีการปรับแผนเงินกู้ของบริษัท การบินไทย ที่ขอซื้อเครื่องบินเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ขณะที่การกู้เงินของกองทุนประกันภัยพิบัติ มีการขอปรับลดลงจากเดิมตั้งวงเงินไว้ 5 หมื่นล้านบาท ก็จะขอเพียง 3,000 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้เงินกู้ลดลงไป 4.7 หมื่นล้านบาท

น.ส.จุฬารัตน์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะครั้งใหม่ จะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ก่อนหน้านี้ วงเงิน 1.92 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นแผนก่อหนี้ใหม่รวม 9.59 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้การก่อหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมไม่มาก

“การประมาณการของ สบน. สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ยังอยู่ในกรอบไม่เกิน 50% ของจีดีพี แม้ว่าจะมีการกู้ตาม พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ที่จะให้ ครม. เห็นชอบภายในไม่กี่สัปดาห์นี้” น.ส.จุฬารัตน์ กล่าว

ผู้อำนวยการ สบน. กล่าวว่า ในส่วนของการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรทั้งหมด คลังได้มีการกำหนดไว้ไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาท รวมกับการใช้สภาพคล่องของ ธ.ก.ส. อีก 9 หมื่นล้านบาท รวมเป็นวงเงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการหมุนเงินจำนวนนี้ เพื่อการดูแลพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดต่อไป

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ก.พ. ที่ประชุม ครม. จะพิจารณาการออก พ.ร.บ. กู้เงิน 2.1 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นการอนุมัติในกรอบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน จะระบุว่า เป็นการลงทุนในโครงการน้ำระบบรางเท่าไร เป็นต้น ส่วนรายละเอียดของโครงการจะกำหนดในภายหลัง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พ.ร.บ. นี้ไม่ถือเป็นการผูกมัดรัฐบาลชุดใหม่ว่าต้องดำเนินการต่อไป แต่ถ้าจะดำเนินการต่อจะมีเงินเตรียมไว้แล้ว ช่วยให้ดำเนินการได้ง่ายและมีความโปร่งใส แม้จะก่อสร้างไม่ทันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ก็ไม่เป็นไร เพราะเชื่อว่าประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่พร้อมเช่นกัน แต่เราต้องทำให้ดีก่อน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## จำหน่ายนาปรังป่วน! คลังไฟเขียวเพิ่มเงินค้ำ 7.2 หมื่นล้าน

นายบุญไทย แก้วขันตี รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ยอมรับว่า ที่ผ่านมา ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอขอให้พิจารณาขยายวงเงินที่จะใช้สำหรับโครงการจำหน่าย ข้าว ซึ่งอาจต้องหาเงินกู้เพิ่มสำหรับการรับจำหน่ายนาปรังรอบใหม่ โดยก.คลังและ ธ.ก.ส. ยืนยันว่า หากจะใช้วงเงินเกิน 5 แสนล้าน

บาท จากที่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ แบ่งเป็นเงินกู้ 4.1 แสนล้านบาท และเงินของ ธ.ก.ส.อีก 9 หมื่นล้านบาทนั้น ทางกระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งระบายนำให้ได้ก่อนเป็นลำดับแรก

"ถ้าจะ รั้งจํานำข้าวนาปรังต่อก็ต้องระบายนำให้ได้ เพราะจะไม่มีการกู้เพิ่ม เกินมติ ครม. ส่วนจะให้ ธ.ก.ส. กู้เองโดยคลังไม่ค้ำประกันนั้นเอาไว้ทีหลัง"

นอกจากนี้ยังระบุว่า ช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้โอนเงินให้ ธ.ก.ส. จากการระบายนำนาปีและนาปรังบางส่วนในปีที่ผ่านมาแล้ว 6.9 หมื่นล้านบาท จากแผนเดิมที่จะโอนให้ 8.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในไตรมาสแรกปี 2556 กำหนดว่าจะโอนให้อีก 4 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ดี เชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ยกเลิกการรั้งจํานำข้าวนาปรัง แม้จะมีการคาดการณ์ว่าปริมาณข้าวจะไม่มาก เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยปริมาณอาจจะเหลือแค่ 5-6 ล้านตัน จากปกติ 11 ล้านตัน และจะใช้น้อยลง

"การรั้งจํานำข้าวนาปรังตอนนี้ มีเงินอยู่ประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ถ้าทำต่อก็ใช้ก้อนนี้ไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ประมาณ 7 ล้านตัน" นายบุญไทยกล่าว

ด้านนางสาว จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้เห็นชอบให้ขยายเพดานค้ำประกันเงินกู้แก่ ธ.ก.ส. อีก 7.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะให้การรอบการค้ำประกันเงินกู้แก่ ธ.ก.ส. ในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนล้านบาท เป็น 2.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ การขยายวงเงินดังกล่าว ยังอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ก.คลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาทได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

"วงเงินค้ำประกันยังมีรูมที่สามารถค้ำ ได้ โดยปีงบประมาณนี้อยู่ที่ 4.8 แสนล้านบาท และยังสามารถให้มากกว่า 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอ ครม. แต่มากกว่านี้คงไม่ได้แล้ว เพราะจะเกินกรอบที่กฎหมายให้ไว้" นางสาว จุฬารัตน์กล่าว

ส่วนเหตุที่ ต้องขยายวงเงินค้ำประกันเพิ่มเติมให้ ธ.ก.ส. เนื่องจากปีงบประมาณก่อน สบน.ยังค้ำประกันเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.ไม่เต็มกรอบที่ ครม.มีมติไว้ 2.69 แสนล้านบาท ซึ่งหากขยายให้แล้วยังไม่พอ ก็ต้องระบายนำให้ได้ และ ธ.ก.ส. ต้องหาวิธีจัดการ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดเผยในรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2555 พบว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2555 หดตัวลง 9.5% จากการปรับตัวลดลงของราคาส่งออกสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะการส่งออกข้าวได้รับผลกระทบจากราคาข้าวของเวียดนามและอินเดีย ซึ่ง ต่ำกว่าราคาข้าวของไทย ทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2555 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 28%

นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการ สศช. ระบุว่า สาเหตุที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากปัญหาเรื่องการระบายนำ ซึ่งมีปริมาณข้าวที่เก็บอยู่ในสต็อกจำนวนมาก ส่งผลต่อการส่งออกข้าวให้ลดลง ส่วนเรื่องราคาและการแข่งขันในตลาดโลกมีส่วนอยู่บ้าง เพราะปีที่ผ่านมาราคาข้าวในตลาดโลกถูก ขณะที่ข้าวไทยมีราคาแพง และนโยบายรั้งจํานำข้าวมีผลอย่างชัดเจน

"เรื่องนี้ สศช.เคยได้ให้ความเห็นไปแล้วว่า ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายนำ ซึ่งในปีนี้น่าจะเห็นการระบายนำที่ชัดเจนว่าจะระบายนำอะไร สต็อกเท่าไร ส่วนเรื่องราคาข้าวที่สูงเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำหนดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แม้อาณาในตลาดโลกจะไม่สูงเท่า เรื่องราคาข้าวที่รั้งจํานำจึงเกี่ยวกับต้นทุนงบประมาณ และหากเงินบาทแข็งค่าก็จะทำให้ต้นทุนนโยบายสูงขึ้น" นายปรเมธีกล่าว

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

## กรมการข้าวเผยปี 56 ชาวเขาขอเข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวเพิ่ม 1.2 ล้านไร่

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดระบบปลูกข้าวว่า จากการประเมินผลโครงการจัดระบบปลูกข้าวในปีที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรพึงพอใจและให้การตอบรับดีมาก ส่งผลให้ปี 2556 เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประมาณ 1.2 ล้านไร่ เนื่องจากการจัดระบบปลูกข้าว ไม่ว่าจะวันปลูก เพื่อพักดิน ปลูกพืชหลังนา หรือปลูกพืชปุ๋ยสดหรือพืชอื่นคั่น โดยเฉพาะถั่วเขียวเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนั้น ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตข้าวของเกษตรกรสูงขึ้น และช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี ที่สำคัญไม่พบปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด ระบบ นิเวศดีขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าระบบปลูกข้าวสามารถแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดระบบปลูกข้าวปีนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อหาข้อสรุปว่าเกษตรกรพื้นที่ใดที่จะวันปลูก หรือพื้นที่ใดจะปลูกพืชอะไรสลับ คาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้ง 170 แห่ง 18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมการข้าว เตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะที่เกษตรกรมีความต้องการสูงอย่างถั่วเขียว ซึ่งปีนี้มีแผนเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน

"การส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบปลูกข้าวใหม่ในช่วงที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความประสงค์จะเข้าร่วมอีกในปีถัดมา ดังนั้น โครงการนี้จะเห็นหน้าต่อและเมื่อถึงปี 2557 เชื่อกันว่าจะมีพื้นที่นำร่องโครงการจัดระบบปลูกข้าวไม่ต่ำกว่า 4 ล้านไร่" อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## พณ.ทำข้าวถุงไทยซีเลคต์อัม SME

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากมติเห็นชอบการดำเนินงานของรัฐบาล โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามดูแลเกี่ยวกับภาคการส่งออกและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้จัดทำโครงการข้าวถุงไทยซีเลคต์ โดยจะนำข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาบรรจุถุงเพื่อส่งออกและจำหน่ายในร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ได้รับตราไทยซีเลคต์ เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีรายได้สูง หรือกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม โดยขณะนี้กรมฯ จะร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกชนิดข้าว และผู้ผลิตข้าวถุง

"เบื้องต้นจะดูวิธีการและเงื่อนไขก่อน ค่อยสำรวจร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ได้ตราไทยซีเลคต์กว่า 15,000 แห่งทั่วโลก ว่ามีความสนใจที่จะสั่งซื้อและจำหน่ายข้าวถุงปริมาณแค่ไหน โครงการนี้นอกจากต้องการให้คนทั่วโลกได้บริโภคข้าวดีของไทยแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพและลดภาระสต็อกข้าวของรัฐบาลด้วย"

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจะเข้าหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะรายงานสถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการส่งออก เพื่อให้มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8-9% โดยจะใช้โอกาสนี้หารือถึงผลกระทบค่าเงินบาทแข็งค่าด้วย ซึ่งทางกรมฯ จะต้องหามาตรการช่วยเหลือโดยศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขจากเงินบาทแข็งค่าเป็นระยะๆ และรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมฯ ไปศึกษาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และให้นำแนวทางช่วยเหลือมาจัดไว้ในยุทธศาสตร์ของกรม เพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2557 รวมถึงให้ไปดูแลแนวทางในการนำ

เงินในส่วนของกองทุนส่งเสริมการส่งออกที่มีอยู่กว่า 4 พันล้านบาท โดยให้บางบางส่วนในกองทุนมาใช้ในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

สำหรับประเด็นที่จะหารือหลักๆ นั้น คงจะเน้นในเรื่องของการลดอุปสรรคการส่งออก และสนับสนุนการลดภาระค่าใช้จ่ายการส่งออก หรือลดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า โดยในกลุ่มข้าวจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์เลื่อนการออกมาตราฐานส่งออกข้าวขาวออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่กระทรวงพาณิชย์จะประกาศใช้เดือน เม.ย. นี้

อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่อภาคการส่งออกของไทยนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจโลกที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ พร้อมกันนี้ยังได้สั่งการไปยังสำนักงานตัวแทนการค้าในแต่ละประเทศทั่วโลก กลับไปศึกษาและรายงานสถานการณ์ของตลาดแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางการส่งออกของไทยได้อย่างเหมาะสม

*ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง*

## **ธ.ก.ส.ปรับแผนบีพาณิชย์จ่ายค่าข้าว**

กระทรวงการคลังตัดสินใจถอนแผนการขอขยายสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อใช้รับจํานำข้าวจาก 9 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 แสนล้านบาท ที่เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแล้ว

สาเหตุที่ล้มเลิกเนื่องจากจะเป็นเหตุให้รัฐบาลถูกฝ่ายค้านและนักวิชาการโจมตีว่าโครงการนี้จะสร้างหนี้สาธารณะให้สูงขึ้น ทั้งที่ ธ.ก.ส.ยืนยันว่ามีสภาพคล่องให้โครงการรับจํานำข้าวเพียง 2 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มให้เป็น 1.5 แสนล้านบาท ตามที่กระทรวงการคลังต้องการได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แผนหาเงินที่ปรับใหม่ ขอให้องค์กรคลังสินค้า (อคส.) และองค์กรสินค้าเกษตร (อ.ต.ก.) ซึ่งเป็นผู้ขายข้าวให้กระทรวงพาณิชย์ นำเงินที่ขายข้าวได้นำส่งคืนให้ ธ.ก.ส. ภายใน 15 วันหลังจากที่รับเงิน ตามที่ ครม.เห็นชอบไว้ เพื่อที่จะได้มีเงินไปรับจํานำข้าวนาปรังรอบใหม่ที่จะเริ่มในเดือนเม.ย. นี้ โดยคาดว่าจะต้องรับใช้เงินประมาณ 1.2-1.5 แสนล้านบาท เพื่อจํานำข้าว 10-11 ล้านตัน

“หากอคส. และ อตค. ใช้เงินเกินกำหนดเวลา คลังจะคิดดอกเบี้ย เพราะพบว่า มีเงินค่าข้าวหลายหมื่นล้านบาทที่ทั้งสององค์กรรับชำระมาแล้ว แต่ไม่ยอมส่งให้คลัง ทำให้เงินหมุนเวียนการรับจํานำข้าวมีปัญหาไม่พอ ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบปัญหา และรับปากจะดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้ว” แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าปีนี้จะขายได้ 2.6 แสนล้านบาท ซึ่งหากทำได้จริง ก็ไม่น่าจะทำให้เงินที่มารับจํานำข้าวของรัฐบาลรอบต่อๆ ไปมีปัญหา

นายอารีพงศ์ ภูษุมม์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ไม่มีแผนที่จะเพิ่มสภาพคล่อง ธ.ก.ส. เพื่อไปใช้รับจํานำข้าวนาปรังปี 2555 โดยเงินที่ใช้รับจํานำข้าวยังใช้เงินกู้ที่คลังจะค้ำประกันให้ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 4.1 แสนล้านบาท และเป็นเงินสภาพคล่องของ ธ.ก.ส. 9 หมื่นล้านบาท ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการให้ช้อยู่ในวงเงินดังกล่าว

*ที่มา โพสต์ทูเดย์*

## **เกษตรกำหนดโซนหนึ่งปลูกข้าว 3 เขต**

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตรข้าว เปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจข้าวของประเทศไทยว่าจะประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจข้าวหรือโซนหนึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ จากปัญหาในปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มทุน แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายรับจํานำข้าวช่วยเหลือเนื่องจากโครงการพื้นฐานและศักยภาพในบางพื้นที่ไม่เอื้อต่อการผลิตข้าวได้ในปริมาณที่สร้างรายได้เพียงพอต่อเกษตรกรได้ จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนทั้งระบบโดยการจัดโซนหนึ่งการปลูกข้าวว่ามีพื้นที่ใดที่เหมาะสม ส่วนพื้นที่ให้ผลผลิตข้าวน้อยก็จะหาแนวทางส่งเสริมและช่วยเหลือ โดยหาก

โครงการจัดโซนนิ่งสำเร็จก็จะช่วยลดเรื่องการอุดหนุนจากโครงการรับจำนำข้าวได้ และเกษตรกรสามารถอยู่ได้บนพื้นฐานการผลิตของตัวเอง

ด้านนางลัดดาวัลย์ วรรณนุช รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากผลการวิจัยเขตศักยภาพการผลิตข้าว พบว่ากลุ่มพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรปลูกในปัจจุบันมี 3 กลุ่มพันธุ์ คือ กลุ่มข้าวเจ้า กลุ่มข้าวหอม และกลุ่มข้าวเหนียว โดยอัตราผลผลิตภายใต้เทคโนโลยีของชาวนาให้ผลผลิตระหว่าง 308-821 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเฉลี่ย 493 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตภายใต้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามคำแนะนำของกรมการข้าวในแต่ละนิเวศและภูมิภาคจะให้ผลผลิตระหว่าง 347-822 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ย 592 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้กำหนดเขตเหมาะสมที่จะปลูกข้าวไว้ 3 เขต คือ 1.เขตปลูกข้าวหอมมะลิ (พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15) ได้แก่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน 2.เขตปลูกข้าวเหนียว (พันธุ์ กข6 และ กข10) ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน และ 3.เขตปลูกข้าวขาว (พันธุ์ สุพรรณบุรี 1, ชัยนาท1, พิษณุโลก2, กข41 และปทุมธานี 1) ได้แก่เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

ที่มา เติลินวิธ

## บอร์ดฯ สั่งปลดพ.ต.ท.ศราวุธ สกุลมีฤทธิ์พ้น ผอ.อคส.เหตุไร้ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า(อคส.) มีมติให้ปลด พ.ต.ท.ศราวุธ สกุลมีฤทธิ์ ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ เนื่องจากไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน และถูกสอบสวนทุจริตโครงการรับจำนำหอมแดง โดยให้ตั้งกรรมการสรรหาใหม่ คาดได้ผู้อำนวยการคนใหม่ภายใน 2-3 เดือน พร้อมโอนเงินขายข้าวจีทูจีคืนให้ ธ.ก.ส.ทั้งหมด ซึ่งล่าสุดคืนไปแล้ว 6.5 หมื่นล้านบาท

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ปัญจระทีป ประธานกรรมการ อคส. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดฯ มีมติให้เลิกจ้าง พ.ต.ท.ศราวุธ สกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการ อคส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.56 เป็นต้นไป

"เนื่องจากบอร์ดเห็นว่า พ.ต.ท.ศราวุธ ไม่มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับ อคส. ได้อย่างเพียงพอ และในการประเมินผลการทำงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ครั้งแรกได้คะแนนต่ำกว่าครึ่งซึ่งถือว่าสอบตก แต่บอร์ดฯ ก็ได้ให้ออกการทำงานต่อ และในการประเมินครั้งที่ 2 ได้คะแนนสูงขึ้นมาอีกเพียงเล็กน้อย คือ 2.79 จากคะแนนเต็ม 5 ถือว่าผ่านแบบเฉียดฉิว เพราะบอร์ดได้เข้าไปช่วยกำกับการทำงาน" พ.ต.ท.ไพโรจน์ กล่าว

นอกจากนี้ บอร์ดยังเห็นว่า พ.ต.ท.ศราวุธ มีปัญหาในการบริหารงานที่มีข้อกล่าวหาว่าทุจริต โดยเฉพาะการดำเนินโครงการรับจำนำหอมแดงที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังพูดไม่ได้ว่า ผอ.อคส.มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือไม่ เพราะต้องรอผลการสอบสวนก่อน

นอกจากนี้ยังบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่มีปัญหาความล่าช้า โดยเฉพาะกรณีความล่าช้าในการไม่สั่งสี่แปรสภาพข้าวเปลือกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 55/56 ให้เป็นข้าวสาร เพื่อส่งมอบเข้าโกดังกลางที่ จ.สุโขทัย จนมีผลทำให้ข้าวเปลือกของเกษตรกรที่นำมาเข้าโครงการต้องเน่าเสียหายจำนวนมาก ซึ่งความเสียหายครั้งนี้ทำให้บอร์ดฯ ต้องสั่งพักงาน ผอ.อคส.เป็นครั้งที่ 2 และให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนด้านวินัย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวน

"เรื่อง ผอ.อคส.ที่บอร์ดได้เลิกจ้างในครั้งนี้ บอร์ดมีอำนาจเต็ม เพราะได้มีการพิจารณาตามสัญญาจ้างทุกอย่าง มีการประเมินผลการทำงานถึง 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน และเห็นว่าเมื่อ ผอ.อคส. ไม่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำงานต่อ ก็มีการเลิกจ้าง พร้อมทั้งได้จ่ายเงินชดเชยให้ตามสัญญา โดยคำนวณจากเงินเดือน ๆ สุดท้ายบวกให้ อีก 6 เดือน รวมเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.อคส.คนใหม่แล้ว คาดจะสรรหาให้ได้ภายใน 2-3 เดือน" พ.ต.ท.ไพโรจน์ กล่าว



พ.ต.ท.ไพโรจน์ กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ระบุว่า อคส.คืบเงิน จากขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) ให้ ธ.ก.ส.ไม่ครบถ้วนว่า ทุกครั้งที่ อคส.ขายข้าวจีทูจีออกไปแล้ว เมื่อ ได้เงินมากก็จะโอนเข้าบัญชีที่ อคส.เปิดไว้ในนามของ ธ.ก.ส. โดยไม่ได้นำเงินเหล่านั้นไปใช้ทำประโยชน์ หรือไป หมุนเวียนใช้ในด้านอื่นๆ อย่างที่ถูกลกล่าวหาเลย แต่อาจมีเรื่องที่น่าไขว้เขวตรงกันด้านเทคนิคที่จะต้องมีการหักเงินค่า เสื่อมคุณภาพของข้าวบ้าง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการหักกันเลย จึงทำให้ ธ.ก.ส.เข้าใจผิดได้

ด้านนางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะกรรมการ อคส. กล่าวว่า เฉพาะการขาย ข้าวในรูปแบบจีทูจี ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 55 ได้คืบเงินให้กับกระทรวงการคลังไปแล้ว 52,000 ล้านบาท และ ไตรมาสแรกปีนี้ได้ทยอยส่งไปแล้ว 2 ครั้ง ช่วงปลายเดือน ม.ค.56 ประมาณ 12,000 ล้านบาท และต้นเดือน ก.พ.อีก 1,500 ล้านบาท รวมทั้งหมดได้ส่งเงินคืน 65,000 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้ตั้งเป้าไว้ เพราะอยู่ระหว่าง ดำเนินการส่งมอบอีก

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-21 ก.พ. 2556 มีจำนวน 175,549 ตัน มูลค่า 75.070 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 21 ก.พ. 2555 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 579,773 ตัน มูลค่า 258.582 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 22.37% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.59% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 473,802 ตัน มูลค่า 247.238 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 ที่ จำนวน 168,000 ตัน

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (The government's General Statistics Office; GSO) ระบุว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปีคาดว่า จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 844,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมา

สถานการณ์ราคาข้าวเวียดนามขยับเพิ่มขึ้นมาจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน (Lunar New Year) หลังจาก รัฐบาลได้เริ่มโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมาและจะไป สิ้นสุดในวันที่ 20 พ.ค. ศกนี้ โดยราคาข้าวสาร 5% อยู่ในระดับ 400-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจาก 390-410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ในช่วงก่อนหน้าเทศกาล (9-17 ก.พ.) ในขณะที่ราคาข้าวชนิดเดียวกันของ ประเทศอินเดียอยู่ที่ระดับ 445-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี และปากีสถานอยู่ที่ระดับ 425-435 เหรียญสหรัฐต่อ ตัน เอฟโอบี

[ที่มา Riceonline.com](#)

## กัมพูชา

รายงานจากสภาพัฒนา กัมพูชา (CDC) ระบุว่า กัมพูชาส่งออกข้าวสาร 25,700 ตัน ในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 165% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ที่มีปริมาณการส่งออกเพียง 9,700 ตัน

นายฮุน ลัก เลขาธิการกลุ่มพันธมิตรของผู้ผลิตข้าวและส่งออกของประเทศกัมพูชา (The Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia) และผู้อำนวยการบริษัท Mekong Oryza Trading กล่าวว่า ตัวเลขการ ส่งออกดังกล่าว นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับข้าวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอม ที่เป็นที่ต้องการของตลาดจีน และมาเลเซีย

ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ความต้องการข้าวหอมเพิ่มขึ้นอย่างมากจากจีน และมาเลเซีย โดยที่ความต้องการข้าวของตลาดจีนจะไม่ลดลง เพราะจีนบริโภคข้าวเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ก็มีพущาส่งออกข้าวหอมในราคาประมาณ 930-970 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายเซ็น ริช ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวจังหวัดเสียมราฐ กล่าวว่า ผู้ค้ากัมพูชาได้รับคำสั่งซื้อข้าวจำนวนมากในปี และด้วยเครื่องสีข้าวขนาด 4 ตัน ที่มีนั้น อาจไม่สามารถส่งข้าวได้ทันตามความต้องการ ทำให้ต้องขายข้าวให้แก่ผู้ค้าท้องถิ่น ซึ่งในเวลานี้ กัมพูชามีอุปสงค์เยอะมากกว่าความสามารถในการผลิต และไม่ว่าจะผลิตมากเท่าใดตลาดก็รับทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม รายงานของ CDC ระบุว่า การส่งออกข้าวสารของกัมพูชาไปยังตลาดต่างประเทศ ขยายตัวน้อยกว่า 2% เมื่อเทียบกับปีต่อปี โดยในปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าว 205,717 ตัน เพิ่มขึ้นเพียง 1.9% จากการส่งออกในปี 2554 ที่ 201,899 ตัน

ปัจจุบัน กัมพูชาส่งออกข้าวไปยัง 58 ประเทศทั่วโลก ส่วนใหญ่ปลายทางคือ ประเทศในยุโรป โดยมีฝรั่งเศสเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดที่ 47,217 ตัน และรองลงมาคือ โปแลนด์ ที่ 34,967 ตัน มาเลเซียนำเข้าข้าวจากกัมพูชา 25,553 ตัน และมีเพียง 23 ตัน ที่ส่งไปยังแอฟริกา ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 250,000 ตัน ภายในปีนี้ และตั้งเป้าให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 25% ในปี 2558

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

## พม่า

นาย Soe Tun ผู้บริหารของ Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited (MAPCO) กล่าวว่า พม่าวางแผนที่จะส่งออกข้าวจำนวน 5,000 ตันไปประเทศญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ MAPCO ก็กำลังเล็งที่จะส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆไปยังตลาดอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ด้วย

พม่ากำลังมองหาตลาดใหม่ทั้งยุโรป สิงคโปร์ และออสเตรเลีย และจะลงนามในสัญญาขายข้าวจำนวน 500,000 ตันให้แก่อินโดนีเซียในเดือน มี.ค. นี้ด้วย ทั้งนี้ในเดือน ธ.ค. ปีที่ผ่านมา พม่าส่งออกข้าวจำนวน 22,000 ตันไปยังแอฟริกา และไอวอรีโคสต์

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่แล้ว โดย ณ วันที่ 21 ก.พ. จัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 26.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.2 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยข้าวส่วนใหญ่ที่จัดหาได้จะอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เช่น แคว้น Punjab จำนวน 8.56 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh จำนวน 4.7 ล้านตัน แคว้น Andhra Pradesh จำนวน 3.4 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh จำนวน 4.7 ล้านตัน แคว้น Haryana และ Odisha จำนวน 2.6 และ 2.2 ล้านตันตามลำดับ โดยในปีงบประมาณนี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวไว้ที่ 40 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% จากจำนวน 35 ล้านตัน ที่จัดหาได้เมื่อปีงบประมาณ 2011/12 ที่ผ่านมา

องค์กรด้านการส่งออกของอินเดีย (The Indian Export Organizations; FIEO) รายงานว่า นับตั้งแต่รัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดั้งแต่ปลายปี 2554 นั้น ปรากฏว่าได้มีการส่งออกข้าวโดยผ่านทางท่าเรือ Kakinada Port ไปแล้วประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งถ้าหากมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆในท่าเรือแห่งนี้ให้ดีขึ้นก็จะสามารถส่งออกข้าวฟืชโดยผ่านทางท่าเรือแห่งนี้ได้มากกว่าในปัจจุบัน

[ที่มา Oryza.com](#)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture) วางแผนที่จะเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้ถึง 300,000 ตัน ภายในปี 2016 เพื่อรองรับกับการเปิดตลาดข้าวภายใต้ข้อตกลงกับองค์การการค้าโลก (The World Trade Organization; WTO) ซึ่งฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะนำเข้าข้าวภายใต้ WTO จำนวนปีละ 350,000 ตัน ในอัตราภาษี 40%

ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดแผนการดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้ข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศมีผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศซึ่งจะส่งผลไปถึงเกษตรกร และต้องการที่จะลดช่องว่างระหว่างการนำเข้าและส่งออกให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ฟิลิปปินส์วางแผนที่จะเริ่มส่งออกข้าวคุณภาพสูง (premium rice) ในปีนี้ เช่น ข้าวหลากสี (colored rice - black, red, pink, brown and purple) ข้าวหอม และข้าวขาวเมล็ดยาว (aromatic white rice and long grain white rice) โดยคาดว่าจะในช่วงแรกจะส่งออกให้ได้อย่างน้อย 100 ตัน ไปยังตลาดฮ่องกง และมาเก๊า และในลำดับถัดไปก็จะมองไปยังตลาดสหรัฐฯ ตะวันออกกลาง อินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมถึงตลาดยุโรปด้วย

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้ระบุว่าได้ตั้งเป้าหมายนำเข้าข้าวในปีนี้น้ำหนัก 150,000-200,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ในเดือนมกราคมจีนนำเข้าข้าว 303,963 ตัน เพิ่มขึ้น 732.94% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2555 จีนนำเข้าข้าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 305% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

สมาคมโรงสี ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวแห่งไนจีเรีย (RiMIDAN) (ซึ่งมีสมาชิก เช่น the Olam Group, Dana Group, Elephant Group, Flour Mill of Nigeria, PJS Group และ Stallion Group) ระบุว่า ราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลเพิ่มภาษีนำเข้าข้าวเป็น 110% โดยต้นทุนข้าวที่นำเข้า (the landing cost) จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 11,000 ไนรา (ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐฯ) และอาจจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 14,000 ไนราต่อถุง (ประมาณ 89 เหรียญสหรัฐฯ) จากระดับ 10,000 ไนรา (ประมาณ 63 เหรียญสหรัฐฯ) ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คาดว่าการลักลอบนำเข้าข้าวตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มมากขึ้น เพราะภาษีนำเข้าข้าวยังคงอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของไนจีเรียด้วย

RiMIDAN ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินนโยบายพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (self-sufficiency in rice) ภายในปี 2015 ด้วยความระมัดระวัง และขอให้มีการจัดตั้งกองทุน The Rice Special Levy Fund (RSLF) ขึ้นมาด้วยเพื่อประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศซึ่งคาดว่าจะทำได้ภายในปี 2018

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)